



เกาติคความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556... ● ชาวแรก...นายยุค ลิ่มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ว่า คณะกรรมการได้มีข้อสรุปถึงแนวทางการบริหารจัดการยางในสต็อกของโครงการ จำนวน 210,000 ตัน ว่า จะไม่มีการขายออกสู่ตลาดโลก แต่จะใช้วิธีการนำยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยได้มอบหมายให้องค์การสวนยาง (ออสย.) หรือร่วมกับภาคเอกชน และจัดทำแผนการบริหารจัดการยางในสต็อกมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ภายในประเทศ และวิธีการดำเนินการนั้นก็ได้ออกกรอบไว้ว่าต้องไม่กระทบกับราคายางในตลาด ทั้งนี้ นอกจากที่ ออสย.จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการสต็อกยางแล้ว จะมีการสรุปสถานการณ์ยางพาราของไทย รวมถึงสถานการณ์ทางการเงินของการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (ก.น.ย.) เพื่อพิจารณาด้วย... ● เรื่องดี ๆ...นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2504 มาตรา 22 และดูการรื้อถอนบ้านพักที่ก่อสร้างทั้ง 3 แห่ง ได้แก่กิจการพลอยเสม็ด กิจการอันซีน และกิจการมุกเสม็ด ที่ปลูกสร้างบุกรุกเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง โดยในการรื้อถอนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ประมาณ 500 นาย เข้าวัดถอนบ้านพัก ซึ่งใช้เวลารื้อถอนประมาณ 15 วัน... ● นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีรับมอบภาชนะบรรจุน้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10,000 ใบ จาก นายประสิทธิ์ ขาดุสิตวิโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะส่งมอบภาชนะบรรจุน้ำดื่มทั้งหมดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำไปบรรจุน้ำสะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติต่อไป... ● เกษตรา จัด "มหกรรมยางทั่วไทย" ครั้งที่ 4 ไร่วัลลายิ่งใหญ่ นายสุวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้จัดงาน "มหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 4" ภายใต้หัวข้อ "ก้าวใหม่ตลาด

กลางยางพาราไทย มั่นใจสู่ระดับโลก" ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ต.จันทิ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านยางพาราและเทคโนโลยีใหม่ และให้ทราบถึงระบบตลาดยางพาราไทย ทั้งตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา ตลาดซื้อขายแบบข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Market) ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย (Rubber Thai Physical Forward Central Market) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET)... ● นายวันนคร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 3 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบ โดยมี น.ส.ศิริวรรณ ตระกูลสีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วย นางพิศมัย หุนตระกูลนี้ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี... ● ทุกข์ของชาวบ้าน ต.พุด หนู่ 10-11 อ.พุดบาท จ.สระบุรี รถบรรทุกถูกรั้งวิ่งเข้าออกวันละหลายเที่ยว ผ่านด่านตบ นอกจากนั้นชาวบ้านยังเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ต้องไปตรวจร่างกายเดือนละหลายครั้ง แว่วๆ มว่า มีผู้มีอิทธิพลขอสัมปทานดินลูกรังเอาไปขายทำผิดกฎระเบียบเกินกว่าที่ขอสัมปทานไว้เป็นจำนวนร้อยไร่ เป็นเวลานานหลายปีแล้ว ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมหาศาล เพราะบางรายทำมานานกว่า 20 ปี จนร่ำรวย พร้อมทั้งมีอิทธิพลจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของนิคมพระพุทธรบาทไม่กล้ายุ่งเกี่ยว แต่ละเดือนที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่บ่อลูกรังแต่ละเจ้าก็จะมีคนของบริษัทเป็นคนคอยเคลียร์หน้าสื่อให้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 5 หลัก จนอ้อมอ้อมก็พ้นกันทั่วหน้า ฮัลโหล...ท่านเปรมีณา หงสกุล รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยตรวจสอบด่วน ก่อนที่รัฐจะเสียหายไม่มากกว่านี้ เพราะมีกลิ่นไม่คายนิดี ไม่ไปรังใส และเคยร้องเรียนไปที่ ดีเอสไอ แล้วเรื่องก็เงียบหาย... ● ปิดท้ายข่าว...วันก่อน นายสมบูรณ์ สัมปอวยหลวง แกนนำมูเซอร์ดำ ต.บ้านใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก มาร้องเรียนที่กรมป่าไม้ นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับเรื่องในกรณีขอความเป็นธรรม เนื่องจากเคยทำเรื่องถึงนายยรรยง กางการผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4 จ.ตาก ขอกล้าไม้ 2-3 พันกล้า เพื่อจะนำไปปลูกป่า แต่ก็ไม่ได้ทั้งที่เป็นป่าต้นน้ำ เคยมีคนไปปลูกแต่ไม่สำเร็จเพราะไม่มีคนดูแล นอกจากนั้นยังเคยโทร.ไปหาหลายครั้ง แต่ไม่เคยอยู่เลย ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหายไปไหน... ● ฮัลโหล...ท่านบุญชอบ สุทธิรักษ์วงศ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ช่วยสั่งผู้ได้นั่งดับัญชาตรวจสอบสวน... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาณ
Prasert_tarasan@yahoo.com